



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

โทร. 0-5393-1216 โทรสาร 0-5322-4171 www.bot.or.th

ฉบับที่ 4 /2554

## เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2554

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2554** ยังคงขยายตัวในทุกสาขาเศรษฐกิจ ยกเว้นการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวจากการเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อนหน้า รายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวหลังหดตัวลงเดือนก่อน การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น การอุปโภคบริโภคการค้าในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนยังคงขยายตัว ขณะที่เงินเฟ้ออ่อนตัวลงเล็กน้อย การจ้างงานดีต่อเนื่องเงินฝากและเงินให้สินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**อุปสงค์ในประเทศ** ยังคงขยายตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของเกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดี **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามภาวะการก่อสร้างที่มีอยู่ต่อเนื่องและแรงส่งในระยะต่อไปจากการอนุญาตพื้นที่ก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ และการพาณิชย์ตามการขยายสาขาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ **ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่**แรงกระตุ้นจากภาครัฐ** ตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2554 หดตัวร้อยละ 40.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามเงินอุดหนุนในส่วนงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากได้มีการเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน

**อุปสงค์จากต่างประเทศ** การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือมีมูลค่า 250.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ส่วนการส่งออกผ่านด่านชายแดนลดลงเล็กน้อย **ด้านการนำเข้า** ขยายตัวในเกณฑ์ร้อยละ 5.7 เป็น 108.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. แม้จะชะลอลงจากเดือนก่อนจากการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง ส่วนการนำเข้าผ่านด่านชายแดนยังขยายตัวดี

**ด้านอุปทาน** **ผลผลิตพืชสำคัญ** เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติในปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ที่สำคัญได้แก่ อ้อยโรงงาน และข้าวนาปรัง ส่วนมันสำปะหลังลดลงเนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชอื่นหลังจากประสบปัญหาเพลี้ยระบาด **ด้านราคา** เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการที่สูงขึ้น **การท่องเที่ยว** ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ผลจากอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยลบจากปัญหาหมอกควันพิษ **ดัชนีการค้า** ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ในหมวดยานยนต์และหมวดค้าปลีก โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ส่วนหมวดค้าส่งชะลอตัว **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนขยายตัวร้อยละ 2.2 จากที่ลดลงในเดือนก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารประเภทผลไม้แช่แข็งและน้ำตาล รวมถึงการผลิตวัสดุก่อสร้างและเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารขยายตัวต่อเนื่อง

**อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** อ่อนตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนเป็นร้อยละ 3.0 โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัว ตามราคาข้าวและผักสด อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสำเร็จรูปเร่งตัวสูงขึ้นตามต้นทุน ในขณะที่หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นสำคัญ ส่วน**อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน** เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

**การจ้างงาน**ของภาคเหนือในเดือนมกราคม 2554 โดยรวมขยายตัวต่อเนื่อง ตามการจ้างงานในภาคเกษตรที่เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชสำคัญของภาคเหนือ ส่วนการจ้างงานนอกภาคเกษตรหดตัวในสาขาการผลิต การก่อสร้าง และโรงแรม/ภัตตาคาร อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.0 สอดคล้องกับข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีจำนวน 741,047 ราย เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.1

**เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์**ในภาคเหนือ ขยายตัวร้อยละ 7.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วน**เงินให้สินเชื่อ**ขยายตัวร้อยละ 13.3 ตามความต้องการใช้สินเชื่ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจเอกชนและสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

4 เมษายน 2554

ข้อมูลเพิ่มเติม : จารุมาส ปาละรัตน์  
โทร. 0-5393-1161  
e-mail : [jarumass@bot.or.th](mailto:jarumass@bot.or.th)